



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ที่ ๓๖๔ / ๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังนี้

ชุดที่	สาขาวิชาประเมิน	คณะกรรมการ		
๑	การบริหารและพัฒนาการศึกษา วิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรและการสอน	นายเกษม นางสาวอรุณฉาย นายปรีชา	บุตรดี อุนาศรี ศรีวิไล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
๒	การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา	นางสุพัตรา น.สพ.จักรพรรดิ นายสามารถ นางเจริญพร	หล้าชาญ ประชาชิต อัยกร บาทขารี	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
๓	จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ	นายภคพล นายชัยณรงค์ นายพงษ์ศักดิ์ นางสาวอุทุมพร	คติวัฒน์ พูลเกษม ฐานสินพล หลอดโค	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
๔	ฟิสิกส์ เคมี คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	นายบุญส่ง นางสาวนวพร นายวราธร นางสาวรจนา	วงศ์คำ วรรณทอง พรหมนิล ผาลลาพึง	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
๕	ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีการอาหาร	ผศ.ดร.วาโร นางนงเยาว์ นางสาววิชฌานกานต์ นางสาวสุพัตรา	เพ็งสวัสดิ์ จารณะ xonยาง ปลั่งคโท	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
๖	การท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย	ผศ.ฐิติรัตน์ นางกชพร ว่าที่ร้อยตรีอาจศึก นางเมธาวิ	แวนเรืองรอง จันทร์เรือง มามีกุล ยี่มิน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
๗	สารสนเทศศาสตร์ ศิลปกรรม ดนตรี	ผศ.สมบุรณ์ นางนันทกาญจน์ นางสาวจิราภรณ์	ชาวชายโขง เกิดมาลัย สุ่มังคะ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

ชุดที่	สาขาวิชาประเมิน	คณะกรรมการ		
๘	สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์	ผศ.ดร.กาญจนา นางสาวนภาพร นางสาวนภาพร	วงศ์สวัสดิ์ อินสิน บุญเรือง	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
๙	รัฐประศาสนศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป	ผศ.ภวัต นายदनัย นางสาวทาทริกา นางสุธิรา	มิสตี๋ ชาติพอด ผาใต้ จันทร์ปุม	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
๑๐	การเงินการธนาคาร การบัญชี การตลาด การจัดการโลจิสติกส์และการค้าปลีก นิเทศศาสตร์	นางปทุมทิพย์ นายสถิตย์ นายภัทรดร นางสาวทัศนีย์	มานโคกสูง ภาคมฤค จันวันดี คำปาน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
๑๑	ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โยธาและสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีเครื่องกลและอุตสาหกรรม	ผศ.ยุพิน ดร.สุนทรีย์ นายสุดประไทย นางกิริอัชฌา	สมคำพี สุรสร บุพศิริ แถมสมดี	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
๑๒	สัตวศาสตร์ การประมง พืชศาสตร์	ผศ.เพิ่มศักดิ์ นายวัชระ นางสาวศิริพร ดร.นพรัตน์	ยี่มิน อักษระ คำอร่าม สิทธิวงศ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ

#### หน้าที่

๑. ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดวันที่ตรวจประเมิน ระดับสาขาวิชา ในวันที่ ๙ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
๒. ส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชาภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๓. ให้เบิกค่าตอบแทนจากงบประมาณบำรุงการศึกษา ๒๕๕๗ โครงการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานระดับสาขาวิชา ๕๗B๓๓๒๐๔กกง๐๘W๐๔

ตั้ง ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสินนท์)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร